

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๗/๑๕๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๗/๑

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ดำเนินการออกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (InFo) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปและคู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (InFo) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ให้ท้องถิ่นอำเภอ กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินการบันทึกข้อมูล โดยให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสำรวจข้อมูลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศศิณี พัฒนภิรมย์)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๕๕-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

หมายเหตุ คู่มือการบันทึกข้อมูล ให้ อบท. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.แพร่ (กง.ส่งเสริมฯ)

Model + 101

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ ๕๐/๕๖
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐
ค.ส.ช.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการออกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการจัดทำแผนงานระยะยาว สามารถตอบสนองและเชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป และคู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินการบันทึกข้อมูล โดยให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสำรวจข้อมูลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ - ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๓๑